



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวัน ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## แต้มศิลป์เติมสี โลกดีๆ เพื่อเด็ก

โดย ข่าวสด วัน อาทิตย์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 02:01 น.



คอลัมน์ สดจากเยาวชน

เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยมองโลกอย่างสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี มองโลกอย่างเข้าใจ ผ่านภาพวาดที่มีคุณค่าทางจิตใจ สายการบิน วัน ทู โก จึงริเริ่มโครงการ One-Two GO, The Heart of Gold เชิญชวนเด็กไทยอายุ 9-12 ปี ร่วมกิจกรรมค่ายประกวดวาดภาพ ความดีสะท้อนภาพลักษณ์และคุณค่าที่ดีของสังคมไทยอย่าง ง่ายๆ ในหัวข้อ เติมคุณค่าด้วยสี เติมความดีด้วยใจกับวัน ทู โก

ทางโครงการคัดเลือก 30 ผลงานที่ผ่านรอบแรก พาเด็กๆ เจ้าของ ผลงานร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ในรอบสุดท้ายเมื่อไม่นานนี้ที่อุทยานหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยอาจารย์ไพบุลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูเบิร์ม เจิมศิลป์ มาแนะนำและทบทวนวิธีการใช้สี พื้นฐานการวาดรูป และวิธีการ วาดภาพที่ถูกต้อง

เด็กๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีงามทำประโยชน์ให้สังคม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 เขาขนานน้ำ โดยออกแบบป้ายคำขวัญเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และ การคืนชีวิตสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศด้วยกิจกรรมปลูกต้นกล้า ปล่อยหอย-ปู เรียนรู้วิถีชีวิตและ อาชีพของชาวบ้านในจังหวัดกระบี่ ณ หมู่บ้านนาดิน ในการผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวแปรรูป และยังสามารถเข้าวัด ไส้บาตร ฟังธรรม ที่วัดโกวรากรม

3 วัน 2 คืน เด็กๆ ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับรู้และสัมผัสถ่ายทอดผ่านภาพวาดที่สะท้อนมุมมองและความดีออกมาในกิจกรรมประกวดวาดภาพ เพื่อคัดเลือกผลงานรอบสุดท้าย 12 ผลงาน นำไปผลิตและ ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดในโครงการ พร้อมมอบรางวัลพิเศษทุนการศึกษา ตัว เครื่องบินไป-กลับ ท่องเที่ยวสะสมประสบการณ์ในประเทศไทย พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้กับ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 11 รางวัล และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้รางวัลชมเชย อีก 18 รางวัล โดยมีผู้บริหารสายการบินวันทูโก ครูสังคม ทองมี และพี่อาร์ม-พิพัฒน์ วิทยานิพนธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ผลงานที่ประทับใจกรรมการ ทั้งการสื่อความหมาย เนื้อหา ทักษะฝีมือและองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ผลงานของน้องเจมส์ ด.ช.จิรัฐ ญูจุง วัย 10 ขวบ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร น้องเจมส์บอกว่าคิดว่าจะได้เข้ารอบ แต่ไม่คิดว่าจะได้ที่ 1 ดีใจมากครับ รางวัลที่ได้ผมจะ เอาไปจ่ายค่าเทอมครับ

ผมชอบโครงการนี้ พวกเราได้มาทำความดีต่างๆ ให้เห็นความดีของคนไทย ทำผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าว เผยแพร่ให้คนต่างชาติรู้จัก พวกเราทำแล้วยังขายได้ด้วย และได้ไปปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์ และได้ใส่บาตร ผมเอาสิ่งเหล่านี้มาวาดรูป มีกิจกรรมความดีที่เราได้ไปทำกันไว้ใน

เครื่องบิน มีธงชาติของประเทศต่างๆ เพื่อบอกให้รู้ว่านี่คือการทำความดีของคนไทยที่ต้องเผยแพร่ให้คนต่างชาติรับรู้

...การทำความดีในความคิดของผม แค่คิดว่าจะทำดี ก็ดีแล้วครับ

ครูสังคม ทองมี กล่าวถึงผลงานชนะเลิศชิ้นนี้ว่า สื่อเรื่องราวเนื้อหาความหมายความดีได้ชัดเจนมาก มีความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาใหม่ สดๆ ของจริง นำประสบการณ์ที่ได้สัมผัสเรียนรู้มาถ่ายทอด ที่สำคัญองค์ประกอบศิลป์ใช้รูปทรงของเครื่องบินเป็นจุดเด่น ใส่เนื้อหาเรื่องราวลงไปไม่ซ้ำรูปแบบเดิมของครั้งแรกที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ การใช้สีสดใส จากไทยสื่อโยงไปทั่วโลก ภาพธงชาติประเทศต่างๆ ใช้เส้นแวง โค้ง ดูไม่แข็ง ให้ความรู้สึกเบา พลิ้ว นับว่ามีทักษะฝีมือในการใช้วัสดุอุปกรณ์ดีทีเดียว

การประกวดเป็นเพียงกิจกรรม รางวัลเป็นผลพลอยได้ ความสำคัญอยู่ที่การมาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้ซึมซับธรรมชาติ และความดีงามไว้ในจิตใจที่จะติดอยู่กับเด็กตลอดไป ครูสังคมกล่าว

12 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะนำไปผลิตเป็นโปสเตอร์จำหน่าย เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือเด็กในโครงการ Wishing Well โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

เป็นสิ่งที่เด็กๆ ได้ช่วยเหลือเพื่อนเด็กด้วยกัน ผ่านผู้ใหญ่ใจดีๆ

หน้า 24